

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยั่งยืนในหัวข้อ “ทุนคุณธรรมนำพาชาติ”

หลักการและเหตุผล

เมื่อพิจารณาจากงานสำรวจ และพัฒนาการตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจะเห็นว่า สังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาร้ายแรงว่าด้วยเรื่องค่านิยม ผู้คนหลายส่วนในสังคมมีทัศนคติ และมาตรฐานต่อประเด็นคุณธรรมที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ โดยหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การจัดประกวดภาพยนตร์โฆษณาภายใต้หัวข้อ “ทุนคุณธรรมนำพาชาติ” สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว ซึ่งกำลังจะต้องเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ ได้มีแรงจูงใจลงมือมาเรียนรู้ถึงความหมาย และคุณค่าของสิ่งที่ถูกเรียกว่า “ทุนคุณธรรม” นอกจากนี้ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกยังสามารถถูกนำไปเผยแพร่ เพื่อจุดกระแสสังคมให้เกิดความใส่ใจในเรื่องคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟู “ทุนคุณธรรม” ของประเทศไทยได้ไม่มากนัก

เจ้าของโครงการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

1. ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี หรือปริญญาโทของสถาบันอุดมศึกษาใดก็ได้ในประเทศไทย โดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานได้เป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม โดยกรณีส่งเป็นทีมนั้น แต่ละทีมต้องมีจำนวนสมาชิกไม่เกิน ๕ คน โดยทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นภาพยนตร์ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ในหัวข้อ “ทุนคุณธรรมนำพาชาติ” โดยเป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมประกวดผลิตขึ้นเองทั้งหมด และไม่เคยถูกเผยแพร่ ณ ที่ใดมาก่อน

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ภาพ ลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล ตลอดจนขอกฎหมายอื่นๆ โดยเมื่อส่งเข้าร่วมประกวดแล้ว ผลงานนั้นๆ จะตกเป็นลิขสิทธิ์ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลในการประกวด

๑. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑: ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑: โล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒: โล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล: ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท

กำหนดการเวลา

ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลงานภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

การส่งผลงาน

ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์วิดีโอ สกุล AVI / MPEG / MOV / WMV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๖๔๐ x ๔๘๐ และจัดทำเป็นแผ่น DVD จำนวน ๒ ชุด พร้อมแบบฟอร์มส่งผลงาน ส่งมายัง:

คุณจรีพร กลิ่นขจร (การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยั่งยืน)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจรีพร กลิ่นขจร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. ๐๒-๖๑๓-๒๓๐๑
